

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังอ่อนค่า หลังผู้นำเข้าซื้อดอลลาร์-ตลาดกังวลการเมือง**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงอ่อนค่า จากแรงกดดันของความกังวลต่อปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ และแรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนของผู้นำเข้า

\*ยูโรปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนคาดว่า รัฐสภากรีซจะอนุมัติมาตรการรัดเข็มขัดด้านการคลัง ซึ่งจำเป็นต่อการขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้

\*รัฐสภากรีซจะลงมติต่อมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาษี ในวงเงิน 2.8 หมื่นล้านยูโรในวันพุธนี้ และรัฐสภาจะลงมติในวันพฤหัสบดี ต่อร่างกฎหมายที่ประกอบด้วยมาตรการที่เฉพาะเจาะจง ในการบังคับใช้มาตรการรัดเข็มขัด

\*แต่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ มองว่า ยูโรยังคงเปราะบางต่อแรงขายจากความเห็นโตๆ จากเจ้าหน้าที่ยุโรป ที่อาจสร้างความไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลบลงมติมาตรการรัดเข็มขัดของกรีซ

\*ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยดัชนีการผลิตเขตมิดเวสต์เพิ่มขึ้นสู่ 84.0 ในเดือนพ.ค.จาก 83.6 ในเดือนเม.ย. ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตรถยนต์

\*ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. หลังเพิ่มขึ้น 0.3% เช่นกันในเดือนเม.ย. และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐทรงตัวในเดือนพ.ค.เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี หลังเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย. ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.833 บาท

\*09.06 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.90/95 จาก 30.85/91 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.89/96 จาก 30.88/91 เมื่อวาน

\*yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.78/80 จาก 80.87 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4302/03 จาก 1.4279 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทยังคงอ่อนค่าจาก month-end demand และ concern ในเรื่องการเมืองต่างชาตก็ยิ่งขายหุ้นไทยอยู่ (บาท)เลยยัง rebound ไม่ได้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่า แม้ยูโรเริ่มฟื้นตัวได้บ้าง โดยเงินบาทยังถูกกดดันจากแรงซื้อดอลลาร์ของผู้นำเข้าในช่วงปลายเดือน รวมถึงความกังวลต่อปัจจัยการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง ทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยงในการถือเงินบาท ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 30.95-31.00 ส่วนแนวต้าน อยู่ที่ 30.85

EXIM  
DAILY  
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้